

หัวข้อภาคนิพนธ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่
Chaarts gallery บ้านโป่งน้อย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผู้วิจัย นางสาวยุวธิดา จิตจักร

ที่ปรึกษา อาจารย์วิสิษฐ จันมา

ประเภทปริญญาานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศป.บ.(การออกแบบบรรจุภัณฑ์) ,2550

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ Chaarts Gallery บ้านโป่งน้อย ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ทำการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์คุณสุวิภา สงวนรัชฎ์ ผู้ผลิตตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ โดยใช้กระบวนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แล้วทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่

ผลการวิจัยพบว่า

ตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ ผลิตจากกระดาษเหลือใช้โดยการปั้นสกดทำให้ตุ๊กตาแต่ละตัวมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน มีลักษณะเด่น ด้วยความเป็นแฟนซี สีฉูดฉาดลายสดใสได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติอย่างมาก แต่ไม่ได้รับความสนใจจากชาวไทยเนื่องจากมีราคาแพงและไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสวยงาม ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งโครงสร้างและกราฟฟิก ให้บรรจุภัณฑ์สามารถเป็นดีสเพลย์ที่มีสีสันสดใส โชว์ผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ให้เป็นประติมากรรมที่มีเนื้อหาเรื่องราว สวยงาม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์

ประกาศคุณูปการ

การทำนิพนธ์ครั้งนี้ สำเร็จลงด้วยดี เนื่องจากความอนุเคราะห์และความเมตตาจากผู้มีพระคุณที่มีส่วนในการทำวิจัยในครั้งนี้ ทั้งในเรื่องของการเอื้อเฟื้อด้านข้อมูล ความรู้ ทุนทรัพย์ และกำลังใจในการทำงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณความกรุณา ความเมตตาและความอดทนเป็นอย่างยิ่งจากอาจารย์ วิสิฐ จันมา อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ซึ่งสละเวลาในการให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แนะนำ กระตุ้นให้เกิดพลัง ตลอดระยะเวลาการทำวิจัย ตลอดจน อาจารย์ทวีวัฒน์ พรหมรัตน์, อาจารย์อนุชิต สุริยงค์ และอาจารย์นิรัช สุตสังข์ รวมทั้งอาจารย์ท่านอื่นๆ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ สั่งสอน ตลอดจนบอกถึงข้อบกพร่องเพื่อทำการแก้ไขภาคนิพนธ์จนสำเร็จสมบูรณ์

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงถึง บิดามารดา และพี่สาว ที่มีความเข้าใจ ให้กำลังใจ คอยอยู่เคียงข้าง รับฟังและให้คำปรึกษา มอบแนวทางที่ดีในการดำรงชีวิต รวมทั้งคอยสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง

ขอขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับอาจารย์อุดม จินดาวงศ์ และอาจารย์ทุกท่านที่ได้มอบความรู้ อบรมสั่งสอน และแนะนำแนวทางการศึกษามาจนถึงทุกวันนี้

ขอบคุณเพื่อนๆ สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องทุกคน ที่คอยเป็นกำลังใจ ให้คำปรึกษา รับฟัง และคอยช่วยเหลือตลอดมา

ขอขอบคุณคุณคุณปกรณภัทร จันทะไชยสร และคุณสุวชิรา สงวนรัชฎ์ เจ้าของChaarts gallery ที่กรุณาสละเวลาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ และอนุญาตให้มีการศึกษาวิจัยครั้งนี้

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณด้วยความจริงใจอย่างที่สุดในความกรุณา

ยุวธิดา จิตจักร